
Tillaga íbúaráðs Kjalarness dags. 14. maí 2020 um að lagningu ljósleiðara í dreifbýli Kjalarness verði 
flýtt. 
 
Tillaga: 
Íbúaráð Kjalarnes óskar eftir að framkvæmdum við lagningu ljósleiðara í dreifbýli á Kjalarnesi verði 
flýtt. Lagt er til að útboð og framkvæmdir hefjist á þessu ári. 
 
Greinagerð: 
Um 30% nemenda áttu erfitt með að nýta sér fjarkennslu á með samkomubann vegna Covid 19 stóð 
yfir. Við þær aðstæður sem núna eru ná sumir íbúar ekki öðru sjónvarpi en RÚV. Einnig er fyrirséð að 
erfiðleikar verða á fjarkennslu á komandi hausti vegna takmarkaðrar flutningsgetu. Þetta er mikilvægt 
verkefni fyrir allt dreifbýli á Kjalarnesi og nauðsynlegt við þær aðstæður sem nú hafa skapast í 
samfélaginu. 
 


